

จับอาการรัฐ-เอกชน

ไทยเอาโควิดไม่อยู่ เศรษฐกิจเสี่ยงโต 0%



เสียงสะท้อนจากผู้ภาคเอกชนที่แสดงความกังวลต่อทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.ประจำเดือน ก.ค.ได้ปรับลดคาดการณ์ขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี) ไทยลงจาก 0.5-2% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน ลงเหลือ 0-1.5%

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า จากที่มีหลายฝ่ายประเมินจะมีผู้ ติดเชื้อโควิดทะลุ 1.5 หมื่นคนต่อวันในเวลาอันใกล้นี้ มองว่าทุกอย่างในเวลานี้มีความเป็นไปได้หมด ส่วนเป้าหมายการเปิดประเทศใน 120 วัน เวลานี้ยอมรับว่าค่อนข้างริบหรี่ หากจะทำให้ได้ สิ่งสำคัญสุดคือภาครัฐต้องเร่งบริหารจัดการให้วัคซีนมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน จากที่เวลานี้วัคซีนขาดแคลนเป็นอุปสรรคมาก หากสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามเป้า ก็ยังสามารถเร่งระดมฉีดได้ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดสแน่นอน

ที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นหัวใจของประเทศ ต้องเอาให้อยู่ ไม่เช่นนั้นแล้วรัฐบาลต้องใช้งบในการฟื้นฟูและเยียวยาภาคธุรกิจและประชาชนอีกมหาศาล ขณะที่เงินกู้ 5 แสนล้านบาทที่รัฐบาลเตรียมไว้จำเป็นต้องเร่งนำมาใช้ในขณะนี้โดยเร็ว

ที่มา : www.thansettakij.com

“พาณิชย์” จับมือ หอการค้าไทย จัดงาน “ภูเก็ต จิวเวลรี่แฟร์” ก.ย.64

“พาณิชย์”จับมือหอการค้าไทยจัดงาน “ภูเก็ต จิวเวลรี่แฟร์” ก.ย.64 ดึงนักท่องเที่ยวช้อป พร้อมเร่งวัคซีนอีก 6.3 หมื่นโดสให้พังกา ก่อนเปิด “อันดามัน แซนด์บ็อกซ์” ภูเก็ต-พังกา-กระบี่



นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ศบค. ว่า ตนได้แจ้งให้ที่ประชุม ศบค. ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จับมือกับหอการค้าไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดงาน Phuket Jewelry Fair ในช่วงเดือนก.ย.ที่จะถึงนี้

โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาช้อปอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งดึงผู้นำเข้าจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาด้วย ซึ่งการจัดงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการส่งออกและการท่องเที่ยวในเวลาเดียวกันโดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ในช่วงการประชุมร่วมกันในรายละเอียดกับสภาหอการค้าและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

ที่มา : www.bangkokbiznews.com